

ภาวะตลาดเงินบาท: เปิด 36.59 แข็งค่าตามภูมิภาค รับดอลลาร์อ่อนค่า จับตาทิศทาง Flow-ราคาทอง

สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (5 มิ.ย. 2567)--นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่า เข้านี้เงินบาทเปิดตลาดที่ระดับ 36.59 บาท/ดอลลาร์ จากเป็นวานนี้ที่ระดับ 36.61 บาท/ดอลลาร์

เงินบาทเข้านี้แข็งค่าเล็กน้อยเทียบทำยตลาด หลังจากที่เมื่อคืนนี้ยอดเปิดรับสมัครงานของสหรัฐฯ ออกมาต่ำกว่าคาด ทำให้ตลาดคลายกังวลเรื่องแนวโน้มดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ส่งผลให้ดอลลาร์ย่อลง ด้านสกุลเงินในภูมิภาคส่วนใหญ่แข็งค่า

สำหรับตัวเลขเศรษฐกิจที่ต้องติดตามวันนี้ คือ Fund flow ต่างชาติ และ Flow ทองคำ หลังจากที่เมื่อคืนนี้ทองคำลงมา 20 กว่าเหรียญ วันนี้จึงอาจมี Flow ฝั่งนำเข้าทองคำได้

นักบริหารเงิน ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันนี้ไว้ที่ 36.50 - 36.75 บาท/ดอลลาร์

*ปัจจัยสำคัญ

-เงินเยน อยู่ที่ระดับ 155.32 เยน/ดอลลาร์ จากเป็นวานนี้ที่ระดับ 155.11/15 เยน/ดอลลาร์

-เงินยูโร อยู่ที่ระดับ 1.0884 ดอลลาร์/ยูโร จากเป็นวานนี้ที่ระดับ 1.0871/0875 ดอลลาร์/ยูโร

-อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท/ดอลลาร์ ถูวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของรพท. อยู่ที่ระดับ 36.576 บาท/ดอลลาร์

-“เศรษฐกิจ” เร่งแผนขับเคลื่อนเศรษฐกิจระยะสั้นและระยะยาว สั่ง “คลัง” ทำแผนกระตุ้นระยะสั้น เร่งเงินดิจิทัลหลัง ครม.อนุมัติงบกลาง 1.2 แสนล้านบาท มอบ “แรงงาน” ทำแผนดูแลปิดโรงงาน ครม.เคาะแผนท่องเที่ยวเมืองรองสร้างโมเมนตัมช่วงโลว์ซีซั่น รัฐบาลสร้างเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ “แลนด์บริดจ์-เอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์” เผยคลัง-คมนาคม เร่งยกร่างกฎหมายหนุนเศรษฐกิจระยะยาว

-“กรม.” ไฟเขียว 2 มาตรการภาษีกระตุ้นท่องเที่ยวเมืองรองช่วง Low Season ชูสัมมนาหักรายได้จ่าย 2 เท่า ค่าไกด์-โรงแรม หักได้ 15,000 บาท

-5 เดือนปี 2567 “ยอดออกหุ้นกู้” ยังคงทรุด 35% อยู่ที่ 3.61 แสนล้าน จากปีก่อน สูงเฉียด 5 แสนล้าน เหตุ “เฟด” คงดอกเบี้ยระดับสูง ด้าน “บริษัทเอกชน” หันหาช่องทางต้นทุนต่ำ ทั้ง “ตัวแลกเปลี่ยนระยะสั้น-เงินกู้แบงก์” จับตาครึ่งปีหลังหุ้นกู้ครบกำหนดราว “5.4 แสนล้าน” ลุ้นเฟดลดดอกเบี้ย

-สำนักงานสถิติของกระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยผลสำรวจการเปิดรับสมัครงานและอัตราการหมุนเวียนของแรงงาน (JOLTS) พบว่า ตัวเลขการเปิดรับสมัครงาน ซึ่งเป็นมาตรวัดอุปสงค์ในตลาดแรงงาน ลดลงสู่ระดับ 8.06 ล้านตำแหน่งในเดือนเม.ย. ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบกว่า 3 ปี หรือนับตั้งแต่เดือนก.พ. 2564

-นักลงทุนเพิ่มน้ำหนักกับการคาดการณ์ที่ว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกในปีนี้เป็นเดือนก.ย. และปรับลดอีกครั้งในเดือนธ.ค. หลังการเปิดเผยตัวเลขภาคการผลิตที่อ่อนแอของสหรัฐเมื่อวันจันทร์ (3 มิ.ย.)

Source : สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้สำหรับหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำการกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

-ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเล็กน้อย ท่ามกลางการซื้อขายที่ผันผวนในตลาดปริวรรตเงินตราในนิวยอร์กในวันอังคาร (4 มิ.ย.) โดยในระหว่างวัน ดัชนีดอลลาร์ปรับตัวขึ้น ก่อนที่จะอ่อนแรงลงในช่วงท้ายตลาด ขณะที่นักลงทุนจับตาการเปิดเผยตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐในวันศุกร์นี้ เพื่อประเมินแนวโน้มตลาดแรงงานและทิศทางอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด)

-สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลงในวันอังคาร (4 มิ.ย.) โดยตลาดถูกกดดันจากการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์ ขณะที่นักจับตาการเปิดเผยตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐในวันศุกร์นี้ เพื่อประเมินแนวโน้มตลาดแรงงานและทิศทางอัตราดอกเบี้ยของเฟด

-ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เริ่มเข้าสู่ช่วงงดเว้นการแสดงความเห็นเกี่ยวกับนโยบายการเงิน (Blackout Period) ก่อนที่เฟดจะจัดการประชุมกำหนดนโยบายการเงิน (FOMC) ในวันที่ 11-12 มิ.ย.

-นักลงทุนจับตาการเปิดเผยตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรประจำเดือนพ.ค.ในวันศุกร์นี้ ขณะที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า ตัวเลขจ้างงานจะเพิ่มขึ้น 185,000 ตำแหน่งในเดือนพ.ค. หลังจากที่เพิ่มขึ้น 175,000 ตำแหน่งในเดือนเม.ย. และคาดว่าอัตราว่างงานจะทรงตัวที่ระดับ 3.9% ในเดือนพ.ค.

Source: สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้สำหรับหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้